

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ และสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดที่ 1.39	จำนวนครอบครัวที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คำนิยาม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะทางปัญญาและสังคมของบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้สุขภาพวัยทำงานเพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 2. บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเพียงพอ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถหรือทักษะในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ได้ตอบคำถาม จนสามารถประเมินตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้ 3. การเข้าถึงข้อมูล ความรู้และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูลความรู้ และบริการสุขภาพ และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 4. การเข้าใจข้อมูล ความรู้และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่ความจากข้อมูลได้ถูกต้อง อธิบายเหตุผลความจำเป็นของการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ เข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างไร และสามารถชี้แจงหรืออธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ 5. การประเมินข้อมูล ความรู้และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง บอกได้ว่าการดูแลสุขภาพใดที่ตนเองควรได้รับ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโต้คำถามเรื่องการดูแลสุขภาพกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและคนอื่น ๆ ได้ 6. การปรับใช้ข้อมูล ความรู้และบริการสุขภาพ หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจบนฐานข้อมูลและความรู้ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเพียงพอ สำหรับการเข้าร่วมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 7. ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 8. ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน หมายถึง ก้าวทำใจ/BSE/H4U/โปรแกรมตรวจสุขภาพ/Food4Health 9. ผู้ลงทะเบียน หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียนระบบระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน 10. บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนในระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน 11. วัยทำงานอายุ 18-59 ปี หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปีเต็ม ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อยู่ในสถานประกอบการ และไม่อยู่ในสถานศึกษา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	การลงทะเบียนในระบบโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน)
แหล่งข้อมูล	การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน)

รายการข้อมูล 1	จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)		
เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1.1 มีรายการข้อมูลทบทวนสถานการณ์สุขภาพคนวัยทำงาน - จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1.2 มีความรู้ - มีข้อมูลความรู้/บทความวิชาการ/แนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้านจำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชี้เป้า ชี้ประเด็นและมาตรการ สถานการณ์ และการดำเนินงานขับเคลื่อนครอบครัวไทยรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการรอบ 5 เดือนแรก รวมทั้งการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปี 2564 ผลงานนำเสนอ มีดังนี้ - ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร สำหรับการขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนงาน - ความรู้ที่ควรนำมาใช้ขับเคลื่อนงาน - รายการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกับครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ - รายการเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงาน
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2.1 มีมาตรการระดับเขตสุขภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลความรู้ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 มีประเด็นความรู้สำคัญในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

			<p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>- ให้คำปรึกษากำหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เขตสุขภาพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพะที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม</p> <p><u>ผลงานนำส่ง มีดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สรุปรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม (One Page Summary) 2. รายงานผลการนิเทศงาน
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 มีแผนการขับเคลื่อน <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกลุ่มวัยทำงาน 3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน <ul style="list-style-type: none"> - มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกลุ่มวัยทำงาน 3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>- กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5 เดือนแรก)</p> <p><u>ผลงานนำส่ง มีดังนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วาระการติดตามงานเรื่องการขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอความก้าวหน้า - สรุปรายงานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)/มติที่ประชุม - สรุปรายงานประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน

4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ 4.1 รายงานผลผลิตการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (0.34 คะแนน) 4.2 มี Healthy Canteen ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเป้าหมายรายคอ.และสสม. (0.16 คะแนน) 4.3 มีเมนูสุขภาพ ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเป้าหมายรายคอ.และสสม. (0.16 คะแนน) 4.4 จัดทำองค์ความรู้ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (0.34 คะแนน) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้องค์ความรู้และทักษะในการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ผลงานนำส่ง มีดังนี้ - รายการองค์ความรู้สำหรับครอบครัวไทยที่ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ (1 คะแนน)
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ - จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (2.5 ล้านครอบครัว) (1 คะแนน) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.1 รายงานผลจำนวนการลงทะเบียนในระบบโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน) (0.5 คะแนน) 5.2 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (2.5 ล้านครอบครัว) (0.5 คะแนน) หมายเหตุ : ตามเป้าหมายรายเขต
คะแนนรวม		5	

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด</p>	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1.1 มีรายการข้อมูลทบทวนสถานการณ์สุขภาพคนวัยทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (0.5 คะแนน) <p>1.2 มีความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลความรู้/บทความวิชาการ/แนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้านจำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (0.5 คะแนน) <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชี้เป้า ชี้ประเด็นและมาตรการ สถานการณ์ และการดำเนินงานขับเคลื่อนครอบครัวไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง <p>ผลงานนำเสนอ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร สำหรับการบริหารขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ - แนวทางการขับเคลื่อนงาน - ความรู้ที่ควรนำมาใช้ขับเคลื่อนงาน - รายการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกับครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ - รายการเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงาน
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p>	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>2.1 มีมาตรการระดับเขตสุขภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลความรู้ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>2.2 มีประเด็นความรู้สำคัญในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่</p> <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คำปรึกษากำหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ในการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เขตสุขภาพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

			<p>สามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม</p> <p><u>ผลงานนำเสนอ มีดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สรุปรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม (One Page Summary) 2. รายงานผลการนิเทศงาน
3	<p>Management and Governance</p> <p>- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p>	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 มีแผนการขับเคลื่อน <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกลุ่มวัยทำงาน 3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน <ul style="list-style-type: none"> - มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกลุ่มวัยทำงาน 3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5 เดือนหลัง)</p> <p><u>ผลงานนำเสนอ มีดังนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วาระการติดตามงานเรื่องการขับเคลื่อนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอความก้าวหน้า - สรุปรายงานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)/ มติที่ประชุม - สรุปรายงานประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
4	<p>Output ผลผลิต</p> <p>มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด</p>	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 รายงานผลผลิตการขับเคลื่อนกิจกรรม/การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (0.34 คะแนน) 4.2 มี Healthy Canteen ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของเป้าหมายรายต่อ.และสสม. (0.16 คะแนน)

			<p>4.3 มีเมนูสุขภาพ ผ่านการรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายรายคอ.และ สสม. (0.16 คะแนน)</p> <p>4.4 จัดทำองค์ความรู้ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (0.34 คะแนน)</p> <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้องค์ความรู้และทักษะในการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง <u>ผลงานนำส่ง มีดังนี้</u> - รายการองค์ความรู้สำหรับครอบครัวไทยที่ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ (0.5 คะแนน) - รายงานสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงาน (5 เดือนแรก) อย่างน้อย 1 บทเรียน (0.5 คะแนน)
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว) (1 คะแนน)</p> <p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>5.1 รายงานผลจำนวนการลงทะเบียนในระบบโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน) (0.5 คะแนน)</p> <p>5.2 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (5,000,000 ครอบครัว) (0.5 คะแนน)</p> <p>หมายเหตุ : ตามเป้าหมายรายเขต</p>
คะแนนรวม		5	
เงื่อนไข : (ถ้ามี)			
เอกสารสนับสนุน :		<ol style="list-style-type: none"> 1. คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 10Packages 2. แผ่นพับ 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ 3. https://www.cgtoolbook.com 4. วิมล โรมา และคณะ. (2561). การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/11454 	

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
		-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>1. นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 081-8700012 สถานที่ทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย</p> <p>2. นาง วิมล โรม่า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904704 โทรศัพท์มือถือ : 081-7519618 E-mail : romawimon@gmail.com สถานที่ทำงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย</p>			
ผู้รายงานตัวชี้วัด	<p>น.ส.กมลนิตย์ มาลัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4521 โทรศัพท์มือถือ : 087 074 8549 สถานที่ทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p>			

รายการข้อมูลตัวชี้วัด ครอบคลุมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 5,000,000 ครอบครั้ว ระดับขั้นความสำเร็จที่ 5 ตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 4 และ 5)
ข้อมูลเดือนตุลาคม 2563

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประ เมิณ	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
	กทม.	154,511	3,836,085	1,737,862	5 เดือนแรก	868,931	153,341	332,238	511,136	690,033	868,931
					5 เดือนหลัง	868,931	153,341	332,238	511,136	690,033	868,931
1	เชียงราย	6,437	69,397	31,439	5 เดือนแรก	15,719	2,774	6,010	9,247	12,483	15,719
					5 เดือนหลัง	15,719	2,774	6,010	9,247	12,483	15,719
(8 จว.)	เชียงใหม่	16,889	213,120	96,550	5 เดือนแรก	48,275	8,519	18,458	28,397	38,336	48,275
					5 เดือนหลัง	48,275	8,519	18,458	28,397	38,336	48,275
	น่าน	1,717	14,975	6,784	5 เดือนแรก	3,392	599	1,297	1,995	2,694	3,392
					5 เดือนหลัง	3,392	599	1,297	1,995	2,694	3,392
	พะเยา	1,622	16,065	7,278	5 เดือนแรก	3,639	642	1,391	2,141	2,890	3,639
					5 เดือนหลัง	3,639	642	1,391	2,141	2,890	3,639
	แพร่	1,751	18,174	8,233	5 เดือนแรก	4,117	726	1,574	2,422	3,269	4,117
					5 เดือนหลัง	4,117	726	1,574	2,422	3,269	4,117
	แม่ฮ่องสอน	868	7,336	3,323	5 เดือนแรก	1,662	293	635	977	1,320	1,662
					5 เดือนหลัง	1,662	293	635	977	1,320	1,662
	ลำปาง	3,364	47,884	21,693	5 เดือนแรก	10,846	1,914	4,147	6,380	8,613	10,846
					5 เดือนหลัง	10,846	1,914	4,147	6,380	8,613	10,846
	ลำพูน	3,051	77,394	35,062	5 เดือนแรก	17,531	3,094	6,703	10,312	13,922	17,531
					5 เดือนหลัง	17,531	3,094	6,703	10,312	13,922	17,531
2	พิษณุโลก	3,430	58,626	26,559	5 เดือนแรก	13,280	2,343	5,078	7,812	10,546	13,280
					5 เดือนหลัง	13,280	2,343	5,078	7,812	10,546	13,280

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
(5จว.)	ตาก	2,605	33,353	15,110	5 เดือนแรก	7,555	1,333	2,889	4,444	6,000	7,555
					5 เดือนหลัง	7,555	1,333	2,889	4,444	6,000	7,555
	เพชรบูรณ์	2,483	38,769	17,564	5 เดือนแรก	8,782	1,550	3,358	5,166	6,974	8,782
					5 เดือนหลัง	8,782	1,550	3,358	5,166	6,974	8,782
	สุโขทัย	1,533	17,772	8,051	5 เดือนแรก	4,026	710	1,539	2,368	3,197	4,026
					5 เดือนหลัง	4,026	710	1,539	2,368	3,197	4,026
	อุตรดิตถ์	1,540	18,737	8,488	5 เดือนแรก	4,244	749	1,623	2,497	3,370	4,244
					5 เดือนหลัง	4,244	749	1,623	2,497	3,370	4,244
3 (5จว.)	กำแพงเพชร	2,166	32,535	14,739	5 เดือนแรก	7,370	1,301	2,818	4,335	5,852	7,370
					5 เดือนหลัง	7,370	1,301	2,818	4,335	5,852	7,370
	นครสวรรค์	3,673	54,336	24,616	5 เดือนแรก	12,308	2,172	4,706	7,240	9,774	12,308
					5 เดือนหลัง	12,308	2,172	4,706	7,240	9,774	12,308
	ชัยนาท	1,098	16,661	7,548	5 เดือนแรก	3,774	666	1,443	2,220	2,997	3,774
					5 เดือนหลัง	3,774	666	1,443	2,220	2,997	3,774
	พิจิตร	1,610	19,043	8,627	5 เดือนแรก	4,314	761	1,649	2,537	3,425	4,314
					5 เดือนหลัง	4,314	761	1,649	2,537	3,425	4,314
อุทัยธานี	893	10,170	4,607	5 เดือนแรก	2,304	407	881	1,355	1,829	2,304	
				5 เดือนหลัง	2,304	407	881	1,355	1,829	2,304	
4 (8 จว.)	พระนครศรีอยุธยา	6,594	321,837	145,802	5 เดือนแรก	72,901	12,865	27,874	42,883	57,892	72,901
					5 เดือนหลัง	72,901	12,865	27,874	42,883	57,892	72,901
	ลพบุรี	2,658	81,386	36,870	5 เดือนแรก	18,435	3,253	7,049	10,844	14,640	18,435
					5 เดือนหลัง	18,435	3,253	7,049	10,844	14,640	18,435
	นครนายก	1,358	24,990	11,321	5 เดือนแรก	5,661	999	2,164	3,330	4,495	5,661
					5 เดือนหลัง	5,661	999	2,164	3,330	4,495	5,661

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	
	สระบุรี	4,878	167,794	76,016	5 เดือนแรก	38,008	6,707	14,532	22,358	30,183	38,008	
					5 เดือนหลัง	38,008	6,707	14,532	22,358	30,183	38,008	
	นนทบุรี	19,571	350,266	158,681	5 เดือนแรก	79,341	14,001	30,336	46,671	63,006	79,341	
					5 เดือนหลัง	79,341	14,001	30,336	46,671	63,006	79,341	
	ปทุมธานี	18,051	439,315	199,023	5 เดือนแรก	99,511	17,561	38,048	58,536	79,024	99,511	
					5 เดือนหลัง	99,511	17,561	38,048	58,536	79,024	99,511	
	อ่างทอง	1,270	14,525	6,580	5 เดือนแรก	3,290	581	1,258	1,935	2,613	3,290	
					5 เดือนหลัง	3,290	581	1,258	1,935	2,613	3,290	
	สิงห์บุรี	1,065	19,443	8,808	5 เดือนแรก	4,404	777	1,684	2,591	3,497	4,404	
					5 เดือนหลัง	4,404	777	1,684	2,591	3,497	4,404	
	5 (8จว.)	ราชบุรี	4,914	115,933	52,582	5 เดือนแรก	26,291	4,640	10,052	15,465	20,878	26,291
						5 เดือนหลัง	26,291	4,640	10,052	15,465	20,878	26,291
สมุทรสงคราม		1,566	21,092	9,555	5 เดือนแรก	4,778	843	1,827	2,810	3,794	4,778	
					5 เดือนหลัง	4,778	843	1,827	2,810	3,794	4,778	
กาญจนบุรี		3,129	66,781	30,254	5 เดือนแรก	15,127	2,669	5,784	8,898	12,013	15,127	
					5 เดือนหลัง	15,127	2,669	5,784	8,898	12,013	15,127	
นครปฐม		9,465	244,176	110,619	5 เดือนแรก	55,310	9,761	21,148	32,535	43,922	55,310	
					5 เดือนหลัง	55,310	9,761	21,148	32,535	43,922	55,310	
สุพรรณบุรี		4,071	49,741	22,534	5 เดือนแรก	11,267	1,988	4,308	6,628	8,947	11,267	
					5 เดือนหลัง	11,267	1,988	4,308	6,628	8,947	11,267	
ประจวบคีรีขันธ์		3,566	57,426	26,016	5 เดือนแรก	13,008	2,296	4,974	7,652	10,330	13,008	
					5 เดือนหลัง	13,008	2,296	4,974	7,652	10,330	13,008	
สมุทรสาคร		11,679	443,643	200,984	5 เดือนแรก	100,492	17,734	38,423	59,113	79,802	100,492	
					5 เดือนหลัง	100,492	17,734	38,423	59,113	79,802	100,492	

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	
	เพชรบุรี	2,736	54,821	24,836	5 เดือนแรก	12,418	2,191	4,748	7,305	9,861	12,418	
					5 เดือนหลัง	12,418	2,191	4,748	7,305	9,861	12,418	
(8จว.)	จันทบุรี	3,927	35,523	16,093	5 เดือนแรก	8,046	1,420	3,077	4,733	6,390	8,046	
					5 เดือนหลัง	8,046	1,420	3,077	4,733	6,390	8,046	
	ชลบุรี	24,337	724,605	328,268	5 เดือนแรก	164,134	28,965	62,757	96,549	130,342	164,134	
					5 เดือนหลัง	164,134	28,965	62,757	96,549	130,342	164,134	
	ฉะเชิงเทรา	5,482	229,307	103,883	5 เดือนแรก	51,941	9,166	19,860	30,554	41,248	51,941	
					5 เดือนหลัง	51,941	9,166	19,860	30,554	41,248	51,941	
	ปราจีนบุรี	2,937	140,455	63,630	5 เดือนแรก	31,815	5,614	12,165	18,715	25,265	31,815	
					5 เดือนหลัง	31,815	5,614	12,165	18,715	25,265	31,815	
	ตราด	1,382	15,679	7,103	5 เดือนแรก	3,552	627	1,358	2,089	2,820	3,552	
					5 เดือนหลัง	3,552	627	1,358	2,089	2,820	3,552	
	ระยอง	9,766	430,793	195,162	5 เดือนแรก	97,581	17,220	37,310	57,401	77,491	97,581	
					5 เดือนหลัง	97,581	17,220	37,310	57,401	77,491	97,581	
	สระแก้ว	1,541	22,063	9,995	5 เดือนแรก	4,998	882	1,911	2,940	3,969	4,998	
					5 เดือนหลัง	4,998	882	1,911	2,940	3,969	4,998	
	สมุทรปราการ	25,420	747,791	338,772	5 เดือนแรก	169,386	29,892	64,765	99,639	134,512	169,386	
					5 เดือนหลัง	169,386	29,892	64,765	99,639	134,512	169,386	
	(4จว.)	ร้อยเอ็ด	2,588	34,006	15,406	5 เดือนแรก	7,703	1,359	2,945	4,531	6,117	7,703
						5 เดือนหลัง	7,703	1,359	2,945	4,531	6,117	7,703
ขอนแก่น		6,236	133,245	60,364	5 เดือนแรก	30,182	5,326	11,540	17,754	23,968	30,182	
					5 เดือนหลัง	30,182	5,326	11,540	17,754	23,968	30,182	
กาฬสินธุ์		1,635	25,468	11,538	5 เดือนแรก	5,769	1,018	2,206	3,393	4,581	5,769	
					5 เดือนหลัง	5,769	1,018	2,206	3,393	4,581	5,769	

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
	มหาสารคาม	2,014	31,567	14,301	5 เดือนแรก	7,150	1,262	2,734	4,206	5,678	7,150
					5 เดือนหลัง	7,150	1,262	2,734	4,206	5,678	7,150
(7จว.)	สกลนคร	2,552	32,117	14,550	5 เดือนแรก	7,275	1,284	2,782	4,279	5,777	7,275
					5 เดือนหลัง	7,275	1,284	2,782	4,279	5,777	7,275
	หนองบัวลำภู	856	13,809	6,256	5 เดือนแรก	3,128	552	1,196	1,840	2,484	3,128
					5 เดือนหลัง	3,128	552	1,196	1,840	2,484	3,128
	เลย	1,666	21,768	9,862	5 เดือนแรก	4,931	870	1,885	2,900	3,916	4,931
					5 เดือนหลัง	4,931	870	1,885	2,900	3,916	4,931
	อุดรธานี	4,422	62,926	28,507	5 เดือนแรก	14,254	2,515	5,450	8,385	11,319	14,254
					5 เดือนหลัง	14,254	2,515	5,450	8,385	11,319	14,254
	นครพนม	1,418	17,291	7,833	5 เดือนแรก	3,917	691	1,498	2,304	3,110	3,917
					5 เดือนหลัง	3,917	691	1,498	2,304	3,110	3,917
	บึงกาฬ	677	9,193	4,165	5 เดือนแรก	2,082	367	796	1,225	1,654	2,082
					5 เดือนหลัง	2,082	367	796	1,225	1,654	2,082
	หนองคาย	1,602	17,279	7,828	5 เดือนแรก	3,914	691	1,497	2,302	3,108	3,914
					5 เดือนหลัง	3,914	691	1,497	2,302	3,108	3,914
(4จว.)	นครราชสีมา	9,479	243,709	110,407	5 เดือนแรก	55,204	9,742	21,107	32,473	43,838	55,204
					5 เดือนหลัง	55,204	9,742	21,107	32,473	43,838	55,204
	ชัยภูมิ	2,120	29,964	13,575	5 เดือนแรก	6,787	1,198	2,595	3,993	5,390	6,787
					5 เดือนหลัง	6,787	1,198	2,595	3,993	5,390	6,787
	บุรีรัมย์	2,748	44,068	19,964	5 เดือนแรก	9,982	1,762	3,817	5,872	7,927	9,982
					5 เดือนหลัง	9,982	1,762	3,817	5,872	7,927	9,982
	สุรินทร์	2,685	40,186	18,205	5 เดือนแรก	9,103	1,606	3,480	5,355	7,229	9,103
					5 เดือนหลัง	9,103	1,606	3,480	5,355	7,229	9,103

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
10 (5จว.)	อุบลราชธานี	4,091	72,021	32,628	5 เดือนแรก	16,314	2,879	6,238	9,596	12,955	16,314
					5 เดือนหลัง	16,314	2,879	6,238	9,596	12,955	16,314
	อำนาจเจริญ	777	8,917	4,040	5 เดือนแรก	2,020	356	772	1,188	1,604	2,020
					5 เดือนหลัง	2,020	356	772	1,188	1,604	2,020
	มุกดาหาร	1,261	13,864	6,281	5 เดือนแรก	3,140	554	1,201	1,847	2,494	3,140
					5 เดือนหลัง	3,140	554	1,201	1,847	2,494	3,140
	ยโสธร	1,090	14,290	6,474	5 เดือนแรก	3,237	571	1,238	1,904	2,570	3,237
					5 เดือนหลัง	3,237	571	1,238	1,904	2,570	3,237
	ศรีสะเกษ	2,265	30,394	13,769	5 เดือนแรก	6,885	1,215	2,632	4,050	5,467	6,885
					5 เดือนหลัง	6,885	1,215	2,632	4,050	5,467	6,885
11 (7จว.)	สุราษฎร์ธานี	7,652	104,493	47,338	5 เดือนแรก	23,669	4,177	9,050	13,923	18,796	23,669
					5 เดือนหลัง	23,669	4,177	9,050	13,923	18,796	23,669
	พังงา	1,404	20,086	9,100	5 เดือนแรก	4,550	803	1,740	2,676	3,613	4,550
					5 เดือนหลัง	4,550	803	1,740	2,676	3,613	4,550
	นครศรีธรรมราช	4,471	64,519	29,229	5 เดือนแรก	14,615	2,579	5,588	8,597	11,606	14,615
					5 เดือนหลัง	14,615	2,579	5,588	8,597	11,606	14,615
	ชุมพร	2,329	34,457	15,610	5 เดือนแรก	7,805	1,377	2,984	4,591	6,198	7,805
					5 เดือนหลัง	7,805	1,377	2,984	4,591	6,198	7,805
	ระนอง	1,993	20,515	9,294	5 เดือนแรก	4,647	820	1,777	2,734	3,690	4,647
					5 เดือนหลัง	4,647	820	1,777	2,734	3,690	4,647
กระบี่	2,867	35,116	15,909	5 เดือนแรก	7,954	1,404	3,041	4,679	6,317	7,954	
				5 เดือนหลัง	7,954	1,404	3,041	4,679	6,317	7,954	
ภูเก็ต	10,913	117,820	53,376	5 เดือนแรก	26,688	4,710	10,204	15,699	21,193	26,688	
				5 เดือนหลัง	26,688	4,710	10,204	15,699	21,193	26,688	

เขต	จังหวัด	จำนวนสถานประกอบการ	มาตรา 33 จำนวน (คน)	จำนวนที่ ต้องทำ	รอบการประเมิน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ ร้อยละ 50	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					
							0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	
12 (7จว.)	สงขลา	9,264	185,280	83,937	5 เดือนแรก	41,969	7,406	16,047	24,687	33,328	41,969	
					5 เดือนหลัง	41,969	7,406	16,047	24,687	33,328	41,969	
	ตรัง	2,733	40,816	18,491	5 เดือนแรก	9,245	1,632	3,535	5,438	7,342	9,245	
					5 เดือนหลัง	9,245	1,632	3,535	5,438	7,342	9,245	
	นราธิวาส	1,584	20,085	9,099	5 เดือนแรก	4,550	803	1,740	2,676	3,613	4,550	
					5 เดือนหลัง	4,550	803	1,740	2,676	3,613	4,550	
	ปัตตานี	1,642	23,962	10,856	5 เดือนแรก	5,428	958	2,075	3,193	4,310	5,428	
					5 เดือนหลัง	5,428	958	2,075	3,193	4,310	5,428	
	พัทลุง	1,554	17,877	8,099	5 เดือนแรก	4,049	715	1,548	2,382	3,216	4,049	
					5 เดือนหลัง	4,049	715	1,548	2,382	3,216	4,049	
	ยะลา	1,568	23,293	10,552	5 เดือนแรก	5,276	931	2,017	3,104	4,190	5,276	
					5 เดือนหลัง	5,276	931	2,017	3,104	4,190	5,276	
	สตูล	912	12,444	5,638	5 เดือนแรก	2,819	497	1,078	1,658	2,238	2,819	
					5 เดือนหลัง	2,819	497	1,078	1,658	2,238	2,819	
	รวมทั้งหมด		485,672	11,036,662	5,000,000		5,000,000	882,353	1,911,765	2,941,176	3,970,588	5,000,000